

BẢNG MÔ TẢ NHÂN SỰ DỰ ÁN VIRAL CLIP ĐỐC MƠ FARM

STT	Chức vụ	Số lượng	Mô tả công việc
Tổ sản xuất			
1	Producer	1	Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, kiểm soát dự án, lên kinh phí cho dự án. Phối hợp làm việc cùng các nhóm khác. Kiểm tra máy móc thiết bị để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của dự án. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đã hoàn chỉnh từ phía đạo diễn. Làm việc chặt chẽ với Tổ đạo diễn trong suốt quá trình sản xuất. Giám sát tiến độ sản xuất về mặt nội dung. Chuẩn bị, tổ chức và quản lý đưa đón ekip và máy móc thiết bị.
Tổ đạo diễn			
2	Đạo diễn	1	Người chịu trách nhiệm chỉ đạo quá trình thực hiện một tác phẩm nghe nhìn, thường là điện ảnh hoặc truyền hình. Khi bắt đầu với một kịch bản, người đạo diễn sẽ định hướng những hiệu quả hình ảnh và nghệ thuật cho bộ phim. Lúc khởi quay, đạo diễn sẽ dàn cảnh, chỉ đạo diễn xuất và các phương tiện kỹ thuật.
3	Đạo diễn hình ảnh	1	Trưởng nhóm quay phim và ánh sáng làm công việc sản xuất phim, sản xuất truyền hình hoặc các tác phẩm người đóng khác, cũng như có nhiệm vụ đưa ra các quyết định về tính nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến vấn đề hình ảnh.
4	Biên kịch	1	Lên ý tưởng cho sự án: Kịch bản..., sơ đồ tương tác, lí lịch nhân vật,... Chịu trách nhiệm follow theo kịch bản khi ra phim trường, xem xét đạo diễn có bám sát kịch bản
Tổ Thiết kế			
5	Trợ lý đạo diễn	1	Giám sát công việc hằng ngày của các diễn viên và lập lịch trình các thiết bị quay phim, kịch bản và dựng cảnh. Nhân vật này cũng có thể chịu trách nhiệm chỉ đạo diễn xuất phần nền cho các đại cảnh hoặc toàn bộ các cảnh tương đối nhỏ, theo chỉ thị của đạo diễn.
6	Trợ lý sản xuất	1	Thực hiện công tác admin của Bộ phận sản xuất: VPP, Location, lịch quay, order thiết bị, văn bản, ghi biên bản họp, lưu trữ... Thực hiện một số công việc khác được phân công.
7	Thư ký trường quay	1	Người luôn đứng cạnh đạo diễn và quay phim để ghi chép các tham số kỹ thuật (ống kính, tiêu cự, độ dài, âm thanh...), các vị trí cảnh quay, số cảnh quay và take nào đạo diễn bằng lòng nhất. Những ghi chép đó sẽ được editor sử dụng trong quá trình dựng phim.
Tổ Thiết kế			
8	Thiết kế bối cảnh	1	Chịu trách nhiệm set up bối cảnh cho các cảnh quay
Tổ Camera-Âm thanh			
9	Cameraman	1	Quay phim
10	Kỹ thuật âm thanh	1	Chịu trách nhiệm về mặt ánh sáng và điều khiển âm thanh trong quá trình on set
11	Kỹ thuật ánh sáng	1	Chịu trách nhiệm về mặt ánh sáng và điều khiển ánh sáng trong quá trình on set
Tổ Hậu cần			
12	Make up	1	Trang điểm layout cho diễn viên
13	Phục trang	1	chịu trách nhiệm về trang phục
Tổ Hậu kỳ			
14	Dựng phim	1	Sử dụng các công cụ và phần mềm trên máy tính hoặc các thiết bị công nghệ để cắt bỏ đi những đoạn phim không cần thiết và ghép nối những đoạn phim lại với nhau thành một bộ phim hoàn chỉnh. Thêm các hiệu ứng âm thanh, âm thanh nền, nhạc phim, thoại sẽ được lồng sao khớp với phần hình ảnh.
15	Nhân viên Data	1	Nhận thẻ nhớ, thực hiện copy file, lưu trữ file, kiểm tra file, sắp xếp file. Hỗ trợ việc restore file khi gặp vấn đề